

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่เย้า
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่เย้า

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายอำนาจ สมปาน	ประธานสภาเทศบาล	
2	นายบรรจง จอมศิลา	รองประธานสภาเทศบาล	
3	นายพัฒนพงษ์ อินคำ	เลขานุการสภาเทศบาล	
4	นายแก้ว จันทะวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล	
5	นายณรงค์ชัย ม่วงคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	
6	นางธัญญลักษณ์ ปริกเพชร	สมาชิกสภาเทศบาล	
7	นายสมิง เป็กธนู	สมาชิกสภาเทศบาล	
8	นายสมพงษ์ งามใส	สมาชิกสภาเทศบาล	
9	นางจันทร์เพ็ญ ไกลถิ่น	สมาชิกสภาเทศบาล	
10	นายอุทธนา ณะสาร	สมาชิกสภาเทศบาล	
11	นายศรีจันทร์ ไกลถิ่น	สมาชิกสภาเทศบาล	
12	นายสง่า อินคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายเอนก ไกลถิ่น	นายกเทศมนตรี	
2	นายสี อินคำ	รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
3	นายเพียร แก้วนวน	รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2	
4	นายพิรพงษ์ วงค์เรือง	เลขานุการนายกเทศมนตรี	
5	นายประเสริฐ วุฒิการ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	
6	นายชัยณรงค์ ศรีอินทยุทธ	ปลัดเทศบาล	
7	นางวรรณนา หอมสุด	ผู้อำนวยการกองคลัง	
8	น.ส.รัชฎากร เชื้อเมืองพาน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	
9	น.ส.กฤษติกา อินสาม	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	
10	นายสมัย อินคำ	หัวหน้าฝ่ายป้องกัน	
11	น.ส.เบญญาทิพย์ หมื่นจันทร์	จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์	
12	นางสาวโยชิตา หฤทัยพิทักษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ประธานสภา กล่าวเปิดประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา - สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา - ตามที่ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้ยา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้รายงานผลการตรวจให้กับที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม - จากการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้ยา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ปรากฏว่าไม่พบข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นส่วนสาระสำคัญของเนื้อหา มติที่ประชุม หรือความถูกต้องของตัวอักษร ตัวสะกด ฉะนั้นจึงถือว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำไว้อย่างถูกต้องดีแล้ว

ประธานสภาเทศบาล - ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมให้รับทราบไปแล้วนั้น จึงขอมติจากที่ประชุมสภาว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้ยา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 หรือไม่

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558

ประธานสภา - ขอเสนอให้สมาชิกสภาในที่ประชุมร่วมกันกำหนดสมัยประชุม ที่ 2-4 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ต่อไป

ปลัดเทศบาล - ชี้แจงระเบียบการกำหนดสมัยประชุมประจำปี ว่ามีกำหนดสมัยละไม่เกิน 30 วัน จำนวน 4 สมัย ซึ่งสภาได้กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2557 ไปแล้ว คือระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 31 มกราคม 2557 ดังนั้นจึงเหลือสมัยสามัญที่ 2 - 4 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 จึงขอให้สภาาร่วมกันพิจารณากำหนดในช่วงใด ในกรณีที่มีการกิจที่จะต้องขอพิจารณาอนุมัติเร่งด่วน สภายังสามารถขอเปิดประชุมสภาสามัญวิสามัญได้ โดยนายอำเภอจะเป็นผู้อนุมัติการเปิดประชุมสภา

สท.บรรจง - ขอเสนอกำหนดสมัยประชุม ดังนี้ กว ๕-31 ม.ค. ๕๖

- สมัยสามัญที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 8 เมษายน 2557
- สมัยสามัญที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 2 กันยายน 2557
- สมัยสามัญที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557

สมัยแรก (สมัยสามัญที่ 1) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558

ประธานสภา - เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอื่น จึงขอมติจากที่ประชุมสภาว่าจะกำหนดสมัยประชุมตามข้อเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดสมัยประชุมสภา ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2557

ประธานสภาเทศบาล - ตามที่ได้รับการประสานงานจากทางนายกเทศมนตรี แจ้งว่ามีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนและโอนมาตั้งเพิ่มในกรณีงบประมาณที่ตั้งไว้เต็มไม่เพียงพอตามที่ได้มีการปรึกษารื้อกับทางสมาชิกสภาไปแล้วนั้น ส่วนรายละเอียดในการขออนุมัติโอนเงินให้ทางนายกเทศมนตรีตำบลไม้ยาเป็นผู้ชี้แจงให้กับสภาารับทราบ

นายกเทศมนตรี - ด้วยมีความจำเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนและโอนมาตั้งเพิ่มในกรณีงบประมาณ

ที่ตั้งไว้เดิมไม่เพียงพอและมีความต้องการที่จะเสนอขอเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB)เป็นจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลแค็บ เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายภารกิจตามที่ได้มีการปรึกษาหารือกับทางสมาชิกสภาไปแล้วนั้น จึงขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณเพื่อมาดำเนินการ รายละเอียด ดังนี้

- 1.ขอโอนลดงบประมาณในงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน 1,289,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- 2.ขอโอนลดงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ในสำนักปลัดฯ ประเภทรายจ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 245,690 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวมขอโอนลดงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,534,690 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เพื่อโอนมาตั้งจ่าย เป็นรายการดังนี้

สำนักปลัดฯ

1. โครงการจัดซื้อกระจกสองทางโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 24 นิ้วจำนวน 10 ชุด งบประมาณ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำ ตามรายการที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ 75,690 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. โอนเพิ่ม งบประมาณ 120,000 บาท เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ , รถเครนและครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

กองช่าง

4. โครงการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีชีวภาพ โดยการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีเชิงกล - ชีวภาพ (M.B.T.) ตามแบบที่กำหนด งบประมาณ 900,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หน้า 0.15 ม. หรือให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางชุติมา ทับทิมหล้า ถึงบริเวณบ้านนายคว้น วงศ์งาม ตามแบบที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ 115, 000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาหน้าเมรุป่าสุสานชุมชนห้วยก้าง ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4.50 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไม้ยา กำหนด งบประมาณ 199,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7. โอนเพิ่ม งบประมาณ 75,000 บาท เพื่อเปลี่ยนแปลงจากการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) เป็นจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลแค็บ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมขอโอนเพิ่มงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,534,690 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประธานสภาเทศบาล - ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลไม้ยา ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557เพื่อมาดำเนินการตามรายการดังกล่าวข้างต้น จึงขอมติจากที่ประชุมสภาว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามที่นายกเสนอหรือไม่

สท.ณรงค์ชัย - สอบถามว่าโครงการที่ 2 และ 3 เป็นรายละเอียดโครงการเดียวกันหรือไม่

ปลัดเทศบาล - ไม่ได้เป็นโครงการเดียวกัน ซึ่งโครงการที่ 3 เป็นโครงการที่ทำการซ่อมแซมอย่างเดียว

สท.ณรงค์ชัย - แต่ละโครงการที่เสนอให้สภาเทศบาลอนุมัติ อยากให้มีการจัดตั้งสมาชิกสภาเป็นตัวแทนเข้าตรวจสอบจะได้หรือไม่ และขอให้ฝ่ายบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาด้วย ภายหลังจากที่สภาอนุมัติแต่ละโครงการ

ประธานสภาเทศบาล - ตามที่ผมได้ศึกษาข้อกำหนดมาบ้าง สามารถให้สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นกรรมการดูแลตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของฝ่ายบริหารได้

สท.จันทร์เพ็ญ - ขอเสริมท่าน สท.ณรงค์ชัย เรื่องของโครงการการบริหารจัดการขยะ อยากให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเรื่องของควันทิ้งในการเผาไหม้เป็นพิเศษด้วย เพราะที่ผ่านมามีทิศทางของควันจะผ่านมาจากบ้านสันโค้ง หมู่ 8

สท.ยุทธนา - โครงการที่ 6 จะมีการดำเนินการประกาศสอบราคาหรือไม่ อยากให้ทางเทศบาลจัดทำตามระเบียบ และโครงการที่ 3 อยากให้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ

ประธานสภาเทศบาล - ชี้แจงขั้นตอนดำเนินงานตามระเบียบของหน่วยงาน

นายกเทศมนตรี - ชี้แจงโครงการที่ 2 ว่า เป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เสริม สำหรับการดำเนินงานของฝ่ายป้องกันฯ แตกต่างจากโครงการที่ 3 เป็นการใช้ในการซ่อมแซมรถเครน รถบรรทุกน้ำและครุภัณฑ์อื่นๆ

ปลัดเทศบาล - ชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนของครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ หมายถึง การซ่อมใหญ่ ต้องใช้เงินงบประมาณมากกว่าครั้งละ 5,000 บาท เช่น ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งตามความเป็นจริงจะเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงในแต่ละครั้ง ส่วนเงินที่เหลือก็จะตกเป็นเงินสะสม

สท.สง่า - ขอสอบถามฝ่ายบริหารเรื่องการบริหารจัดการขยะ อยากให้ดูแลเรื่องขั้นตอนการจัดทำว่าจะทำอะไรก่อน-หลัง ให้ปรึกษากับทางบริษัทรับเหมาว่าจะมีปัญหาก่อนทำและหลังทำหรือไม่

นายกเทศมนตรี - ก่อนจะดำเนินการจะให้ผู้รับจ้างมาชี้แจงขั้นตอนและวิธีการให้สมาชิกได้รับทราบร่วมกัน

ปลัดเทศบาล - สำหรับการดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ รถเครน รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ ของทางเทศบาล ผมได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลดูแลเรียบร้อยแล้ว

รองประธานสภาเทศบาล - ทางโชนบ้านไม้ยา อยากให้ดูแลเรื่องจัดทำซ่อมแซมเตาเผาที่ป่าสุสานบ้านไม้ยา

สท.สมิง - เห็นด้วยกับการจัดสร้างโครงการที่ 6 ของฝ่ายบริหาร

ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นต่อไปแล้ว จึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2557 ตามที่นายกฯเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2557 ตามที่นายกฯเสนอได้

นายกเทศมนตรี - ตามที่สภาฯ มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ตามที่เสนอนั้น ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการตามที่เสนอ ในครั้งนี้มีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาในการ ขอจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในโครงการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีชีวภาพ โดยการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีเชิงกล - ชีวภาพ (M.B.T.) งบประมาณ 900,000 บาท เพราะจำเป็นต้องจ้างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะและมีความชำนาญเป็นพิเศษ

ประธานสภาเทศบาล - ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอขอความเห็นชอบจากสภาในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในโครงการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีชีวภาพ โดยการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีเชิงกล - ชีวภาพ (M.B.T.) งบประมาณ 900,000 บาท เพราะจำเป็นต้องจ้างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะและมีความชำนาญเป็นพิเศษ จึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดจ้างโครงการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีชีวภาพ โดยการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีเชิงกล - ชีวภาพ (M.B.T.) งบประมาณ 900,000 บาท ด้วยวิธีพิเศษ มีมติ 11 : 0

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาเทศบาล - ขอแจ้งทางสมาชิกสภาเทศบาลว่า ทางโรงเรียนห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์ ได้ขอสนับสนุนงบประมาณการนำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2557 งบประมาณ 32,000 บาท ขอหารือว่าจะพิจารณาสนับสนุนอย่างไร

ปลัดเทศบาล - กล่าวชี้แจง ทางโรงเรียนอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 อยู่แล้ว ทางเทศบาลไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ ถ้าต้องการช่วยเหลือคงเป็นในส่วนของการร่วมกันบริจาคช่วยเหลือตามแต่กำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ของสมาชิกรวมถึงผู้บริหารแต่ละท่าน

ประธานสภาเทศบาล - ผ่ากให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกอง หากจะมีการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ หรือการประชุม อบรม สัมมนาอะไรขอให้แจ้งทางฝ่ายสภาเทศบาลทราบล่วงหน้าด้วย และขอนัดหมายการไปร่วมให้กำลังใจ สท.ศรีจันทร์ ในการประกวดร้องเพลง ณ งานพ่อบุญเมืองรายมหาราช ประจำปี 2557 คืนวันที่ 27 มกราคม 2557 โดยให้นักร้องเดินทางล่วงหน้าไปก่อน เวลา 18.00 น. และกองเชียร์พร้อมกันเวลา 20.00 น. ณ บ้านนายกเทศมนตรี

ผอ.กองคลัง - ชี้แจงเรื่องการเตรียมการออกประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่อัตราใหม่ตามระเบียบที่กำหนดไว้ ตามหนังสือสั่งการจากอำเภอพญาเม็งราย ส่วนที่ 3 ที่ ขร 0023.13/74 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ใช้ในการประเมินภาษีบำรุง

ห้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2556 ((รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้แล้ว และขอแจ้งยอดเงินอุดหนุนทั่วไป มีงบเข้ามาแล้ว 18 ล้านบาท)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา - แจ้งเรื่องการออกตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย สมค. เข้ามาประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกศูนย์โดยจะเข้าประเมินระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2557 เพื่อรับรองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานที่เกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อใด จะได้จัดทำกิจกรรม/โครงการพัฒนาการทำงานให้ผ่านเกณฑ์ต่อไป

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ - ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย จะเข้ามาประชุมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้ยา ทั้ง 18 หมู่บ้าน ในวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ - ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะงานวิทยุสื่อสาร และได้รับความอนุเคราะห์เสาคิดตั้งเครื่องขยายเสียงจากชุมชนบ้านไม้ยาสันโค้ง ม.7

เลขานุการสภาเทศบาล - กล่าวสรุปการประชุม

ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.47 น.

ลงชื่อ.....
(นายพัฒนพงษ์ อ้นคำ)
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นายอำนาจ สมปาน)
ประธานสภาเทศบาล

ผู้รับรองรายงานการประชุม